

Turning Point : จุดหักเห



ในปี 2014-2015 นั้นแสดงถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ อย่างที่ระบุกันหลายแห่งว่าเป็นปี “ซิมิตา” ในปฏิทินฮีบรู สัปดาห์นี้นับเป็นการครบรอบ 70 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพแห่งเอาซวิซซ์ ค่ายกักกันในโปแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้คราโกว ประมาณการณ่ว่าตั้งแต่ปี 1942-1945 ชาวยิว 1.1 ล้าน ถูกสังหารโดยนาซี ณ ที่นั่น (รวมถึงหลายคนในครอบครัวของรุ่นทวดผมด้วย) ในวันที่ 27 มกราคม กลุ่มโซเวียตเข้ามาที่เอาซวิซซ์ และปลดปล่อยนักโทษ 7,000 ให้เป็นไท ในสภาพที่ทุกคนหิวโหยและหนาวสั่น

ไม่เพียงแต่การได้รับอิสรภาพที่เอาซวิซซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ใกล้สิ้นสุดลง รวมถึงการต่อสู้ในตะวันออกกลางและแถบแปซิฟิก มันเป็นเวลา 70 ปีสุดท้ายที่มีความสำคัญสำหรับญี่ปุ่นและประเทศรอบข้างเช่นกัน

เลข 70 ปี ในพระคัมภีร์ให้คำอธิบายไว้ว่า เป็นช่วงเวลาแห่งการทำให้คำพยากรณ์ในประวัติศาสตร์สำเร็จและการลงโทษ (ยรม.25:11 ดนล. 9:24) ช่วงเวลา 70 ปี นั้นเชื่อมโยงถึง แนวคิด “การมาถึงของบาปแห่งบรรพบุรุษ” (อพย. 20:5) และช่วงชีวิตที่ 70 ปี (สดด. 90:10) บวกลบไม่เกิน 70 ปี นั้นเป็นวงรอบที่เสร็จสมบูรณ์ที่คนรุ่นหนึ่งให้กำเนิดคนอีกรุ่นหนึ่งออกมาและ คนรุ่นเก่าตายไป วันนี้พยานคนสุดท้ายที่เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองกำลังตายหมดรุ่นไป คนรุ่นปัจจุบันจึงมีอาการความรู้สึกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นเพียงน้อยนิด

ตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง จึงมีการเปลี่ยนแปลง “มโนภาพ” ในการทำลายล้างชาวยิว จากนาซี จนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้กลายเป็นมุสลิมหัวรุนแรงในทุกวันนี้ ในช่วงปี 2014-2015 นี้ เราได้เห็นการประกาศตัวของไอซิส (ISIS) หรือรัฐอิสลาม นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมุมมองของโลกมุสลิม กลุ่มผู้ก่อการร้ายจากฮามาส ถึงเฮzbollah และอัลกออิดะห์ ตั้งตารอคอยการก่อตั้งใหม่ของคาลิเฟต (จักรวรรดิอิสลามสากล) แต่ยังไม่เห็นพวกเขาเป็นจักรวรรดิในตอนนี ไอซิสได้ประกาศว่า ประเทศคาลิเฟตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ยุโรปและสหประชาชาติดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจเพียงน้อยนิดถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้แค่เอื้อมมือ ในเวลานี้ 70 ปีมาแล้วหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มันแค่เพียงหนึ่งชน

ชาติ "อิสราเอล" ที่พูดอย่างกระฉ่างแจ้วเกี่ยวกับการคุกคามของอิสลามหัวรุนแรงในช่วงอายุรุ่นเรา และมีเพียงผู้แทนจากอิสราเอลที่อ้างถึงข้อความในไบเบิลในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพระกายของพระคริสต์ จำนวนคริสเตียนผู้เชื่อส่วนใหญ่อยู่ออกในเอเชีย ไม่ใช่ในฝั่งตะวันตก การตื่นขึ้นของคริสตจักรในเอเชียเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศที่ถูกรื้อฟื้นอย่างอิสราเอล ค่อยๆเติบโตและเพิ่มขึ้น การรื้อฟื้นทางจิตวิญญาณของอิสราเอลก็เป็นตัวอย่างในการสลับกันในเรื่องการพยากรณ์ที่สำคัญๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เมื่อศตวรรษแรก

มรดก



โดย พอล วิลเบอร์

มรดก คือค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมในฤดูกาลนี้ สิ่งที่เรา กำลังสร้าง คนที่เรา กำลังร่วมสร้างไปด้วยกัน เรากำลังทิ้งที่สร้างไว้ให้ใคร? "มรดก" หมายถึงการคิดถึงคนรุ่นต่อไป นอกเหนือจากคิดแค่ตัวเราเอง คือการนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับรุ่นลูก รุ่นหลานมากกว่าแค่ตัวฉันเอง การคิดไปข้างหน้านั่นเอง ความสำเร็จจะรับประกันได้เมื่อเราสร้างบ้านที่หลังที่ใช้ ด้วยผู้สร้างที่ถูกคน และวัสดุที่ถูกต้อง; การเจิม ความดีเลิศ ฤทธานุภาพ ความถูกต้อง ความสัตย์ซื่อ และความรัก ซาโลมอนได้ดำเนินตามทางนี้ "ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน คนงานก็เหนื่อยเปล่า (สดด. 127:1)"

ผมอยากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่มีความสำคัญ มันดูเหมือนว่าเราได้ยึดครองมันไว้แล้วจริงๆ ตอนนี้ (ใช่แล้ว ผมกำลังพูดถึงช่วงยุคเบบี้บูม ผู้เกิดในช่วงยุค 1946-64) สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เป็นผลแห่งการอธิษฐาน การวางแผน สติปัญญา การเปิดเผยสำแดง และความสามารถที่จะส่งต่อไม่ผลัดให้คนรุ่นถัดไป ผมอยากจะพบว่าตนเองเป็นคนที่สัตย์ซื่อ อยากเป็นผู้หนึ่งที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่อาณาจักร และเพื่อชนอีกรุ่นที่กำลังเกิดขึ้น ผมอยากให้อถ้อยคำของอิสยาห์ได้เกิดขึ้นในตลอดชีวิตของผม "พระวิญญาณของเราอยู่เหนือเจ้า และถ้อยคำของเราที่ใส่ลงในปากเจ้า จะไม่ห่างหายไปจากปากของเจ้า หรือปากของลูกหลานของเจ้า หรือปากของเหลนเจ้า...จากนี้และสืบต่อไปเป็นนิตย์" มรดกของเราจะมั่นคง เมื่อพระองค์ทรงเป็นมรดกของเรา !

สัมภาษณ์พระเยชูวา



ในวิดีโอนี้ อาเชอร์ได้พูดถึงวิกฤตในเรื่องความเชื่อ ที่จะปลดปล่อยการรักษา ไม่เพียงแต่เราเอง แต่รวมถึงบรรดาประชาชาติด้วย [ชมวิดีโอ](#)

คำขอเพื่อการอธิษฐานเพื่อ

เชค รีพับลิก – ทัล รูเบน หนึ่งในผู้นำพันธกิจรีไวฟ์ อิสราเอล ตอนนี้เขาอยู่ที่เชค รีพับลิก (มกราคม 20-27) และได้ไปเทศน์ในหลายการประชุมในเขตออสเตรวา โปรตอธิษฐานเพื่อพระองค์ กำลัง เพื่อเขาปรนนิบัติ และอธิษฐานเพื่อภรรยาของเขาและลูกๆ ทั้ง 4 คนที่บ้านด้วย

ฟิลิปปินส์- สัปดาห์นี้ มีรายงานว่าพระสันตะปาปา หรือโป๊ปฟรานซิสนำผู้เชื่อ 6 ล้านคนเข้าร่วมพิธีมิสซา กลุ่มอีแวนเจลิคอลในพื้นที่ดังกล่าวได้มีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างซึ่งชมที่มีการแพร่ขยายของความเชื่อในพระเยซู และพระคำแห่งความรักที่โป๊ปฟรานซิสได้แบ่งปัน ในขณะที่บางส่วนเกิดตระหนักถึงอิทธิพลที่อันตรายของศาสนจักรคาทอลิก โปรตอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขตแบ่งดินแดนทางตอนเหนือ – อิสราเอลได้ย้ายไอรอนโดม เครื่องดักจับการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ไปที่แนวชายแดนเลบานอน ในการคุกคามตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีชายแดนซีเรีย ที่คูเนอิตรา โดยได้สังหารผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลาะห์ และนายพลอิหร่าน ผู้กำลังเตรียมการส่งขีปนาวุธไประเบิดอิสราเอล โปรตอธิษฐานเพื่อการปกป้องอย่างเหนือธรรมชาติ

การจับตัวประกันชาวญี่ปุ่น- ไอซิสได้ฆ่าตัวประกันชาวญี่ปุ่น 2 นายถ้าไม่นำเงินค่าไถ่จำนวน 200 ล้านดอลลาร์มาให้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น อาเบะ เยี่ยมเยียนอิสราเอล โปรตอธิษฐานเพื่อประเทศญี่ปุ่น ที่จะมีกำลังยืนหยัดเพื่อต่อต้านอำนาจของผู้ก่อการร้าย

อาร์เจนตินา- มีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องไม่เห็นด้วยในการสังหารนักข่าวสืบสวนชาวยิว อัลเบอโต นิสสิม ผู้กล่าวหารัฐบาลปัจจุบันในการเปิดโปงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในการโจมตีด้วยการก่อการร้ายที่บัวโนส ไอเรส ในปี 1994 โปรตอธิษฐานเพื่อความถูกต้องยุติธรรมได้มาถึงความสว่าง